
Fundur í fræðslunefnd haldinn þriðjudaginn 2. nóv. 2010 í Grunnskólanum á Þórshöfn 

Mættir, Siggeir Stefánsson, Axel Jóhannesson, Hlöðver Guðmundsson, Sólveig Óladóttir, Ólöf K. 
Arnmundsdóttir, Steinunn Guðnadóttir, Arnfríður Aðalsteinsdóttir og Kristinn Lárusson.  

1. Þrepakerfi sem stjórnunarkerfi, hvernig gengur: Skólastjóri Grunnskólans á Þórshöfn fór yfir 
gang mála og telur að mikill styrkur sé að kerfinu og það er að virka 

2. Erindi vegna leikskólapláss: Fræðslunefnd telur sér ekki fært að veita undanþágu að svo 
stöddu. Leikskólastjóra falið að vinna greinargerð um hvaða breytingar séu nauðsynlegar til 
að lækka inntökualdur leikskólans. 

3. Skólastjóri Grunnskólans á Þórshöfn flutti skýrslu, þar kom m.a. fram að breyting var gerð á 
stundarskrá, vetrarfrí er framundan og dagur íslenskrar tungu verður haldinn hátíðlegur.  
Ýmsilegt fleira rætt 

4. Skólastjóri Grunnskólans á Bakkafirði flutti skýrslu, þar kom m.a fram að nemendur fóru í 
leikhúsferð til Akureyrar , skólastarfið er með hefðbundnum og hætti og gengur vel. 

5. Skólastjóri Leikskólans flutti skýrslu, þar kom fram að nemendur  eru 33 og starfið er með 
hefðbundnum hætti 

6. Húsnæði skólanna: Skólstjórum falið að vinna greinargerð um þörf skólanna í 
húsnæðismálum til framtíðar, með tilliti til stærðar, viðhalds ofl. 

7. Útivistartími: Farið yfir reglur um útivistartíma, formanni falið að útbúa dreifibréf til foreldra 
þar sem reglurnar koma fram. 

8. Fagleg kennsla í skólunum, skólastjórar fóru yfir faglegt kennslustarf skólanna, ýmsar 
hugmyndir ræddar. 

9. Eitt mál fært í trúnaðarbók 
Fleira ekki tekið fyrir 


